
sþ. 590. Fyrirspurn [370. mál]
til landbúnaðarráðherra um væntanlegt verð á áburði.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvað er gert ráð fyrir að áburðarverð til bænda hækki mikið í vor?
2. Hvaða ástæður eru til hækkunar á áburðarverði?
3. Eru fyrirhugaðar ráðstafanir af hálfu ríkisstjórnarinnar til að auðvelda bændum kaup á

áburði?
4. Er ráðgert að greiða niður áburðarverð úr kjarnfóðursjóði eins og á síðasta verðlagsári?


